

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของฟินันเซีย ไซรัส

การแบ่งปันและตอบแทนสิ่งดีๆ สู้สังคมคือหนึ่งในปณิธานของบริษัทฯ โดยเล็งเห็นถึงการบูรณาการพื้นฐานในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ประเทศเกิดการพัฒนาดำเนินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งในปีที่ผ่านมากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าและยากไร้ วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง



กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้าและยากไร้ วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง นอกจากนี้จะเข้าร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ สู้สังคมซึ่งบริษัทยึดถือเป็นแนวทางมาโดยตลอดแล้วยังถือเป็นการสานต่อ “โครงการ CSR จัดกิจกรรมเพื่อสังคม” ของ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ที่พนักงานร่วมกันเป็นอาสาสมัครและอุทิศตนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

โครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและผ้าห่มด้านภัยหนาว



โครงการบริจาคผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว และอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่าทุกๆ ปี ยังมีพี่น้องชาวไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องประสบภัยหนาว และขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน โดยในปีนี้นั้น บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ได้ทำการบริจาค ณ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ หมู่บ้านบ้านนาศิริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2558

โครงการปันหนังสือให้น้อง บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดที่ขาดแคลนทั่วประเทศ



โครงการปันหนังสือให้น้อง เริ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ รับผิดชอบรับบริจาคหนังสือเด็กหรือหนังสือที่เป็นประโยชน์ประเภทต่างๆ จากพนักงานบริษัทฯ และนำหนังสือไปมอบให้แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนในท้องถิ่นที่ห่างไกลได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการอ่าน และเป็นการกระจายความรู้และสื่อการศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น ณ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

นอกจากการแบ่งปันและตอบแทนสิ่งดีๆ สู้สังคมแล้ว บริษัทฯ มีการสนับสนุนด้านกีฬาประเภทต่างๆ เช่น การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน “Broker Badminton Championship 2015” การแข่งขัน “SET-Broker Table Tennis Championship 2015” การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งภายในองค์กรและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย ชมรมนักข่าวและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ